



โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๖๔๒

แฟกซ์. ๐ ๒๔๓๗ ๓๒๔๓

ข่าว โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสินจัดงานสัปดาห์มหกรรมพลังงาน

“ตากสินรักษ์พลังงาน ร่วมสานภาคี สดุดี ๘๔ พรรษา พระบิดาพลังงานไทย”

แพทย์หญิงกิตติยา ศรีเลิศฟ้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า โรงพยาบาลตากสินร่วมกับกลุ่มดำเนินงานจัดการทรัพยากร กำหนดจัดงานมหกรรมพลังงาน “ตากสินรักษ์พลังงาน ร่วมสานภาคี สดุดี ๘๔ พรรษา พระบิดาพลังงานไทย” ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตากสิน โดยมี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (มรว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการสุดยอดรางวัล ด้านพลังงานไทยระดับสากล จากการประกวด Thailand Energy Awards ๒๐๑๑ จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งโรงพยาบาลตากสินได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม ด้านบุคลากร ประเภทผู้บริหารอาคารควบคุม (นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า) และประเภททีมงาน ด้านพลังงานอาคารควบคุม ชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง คำแนะนำวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เชิญเลือกซื้อสินค้าประหยัดพลังงาน จากบริษัทต่างๆที่นำมาจำหน่ายในราคาถูก สินค้า OTOP จากชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรี ชมการประกวด Miss and Mr. Energy หรือ Miss and Mr. รีไซเคิล แจกกล้าพันธุ์ไม้ไปปลูกเพื่อลดโลกร้อน แจกน้ำหมักชีวภาพ แจกเตาประหยัดพลังงาน และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย แก่ผู้ปวยที่มาใช้บริการและร่วมชมนิทรรศการ.

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน กล่าวต่อไปอีกว่า ในปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ทุกคนต้องตระหนักและให้ความร่วมมือในการลดการใช้พลังงาน รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ให้ทุกคนได้นำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับการจัดงานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนในการนำกลับไปปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันแล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๑ (๑) และ (๒) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ ใน วัน - เวลา ดังกล่าว

นางสาวอารีย์ วงษ์เวช

ประชาสัมพันธ์ รายงาน

(นางสาวพรทิพย์ วิไลทอง)

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตากสิน